

Những ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 5 - 8/12/2023. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Cử tri trong tỉnh rất quan tâm, gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị cũng như kỳ vọng vào kỳ họp.

Cử tri Hoàng Văn Lục, xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương



Từ khi sáp nhập xã Vũ Tây và xã Vũ Sơn thành xã Tây Sơn, nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, chung tay thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ xã tăng lên, nhất là cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội; địa bàn quản lý rộng hơn nhưng phụ cấp và thu nhập vẫn còn thấp, trong khi công việc lại nhiều. Tôi kiến nghị tỉnh nghiên cứu tăng kinh phí hoạt động, nâng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội cho những xã đặc thù như Tây Sơn, giúp các đồng chí yên tâm công tác. Bên cạnh đó, một số địa phương sau sáp nhập như xã

Tây Sơn hiện chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới khiến công việc xây dựng, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gặp khó khăn. Tôi kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiến hành rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện để sớm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Cử tri Nguyễn Đình Quyết, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình



Thời gian qua, tỉnh và các huyện, thành phố tập trung đầu tư thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, khi hoàn thành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Để thực hiện các dự án, công trình, các cấp, các ngành đã tập trung tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân có đất bị thu hồi để mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng. Tuy vậy, thời gian qua khung giá đất bồi thường còn thấp hơn so với giá thị trường. Tôi đề nghị, để thuận lợi cho công tác quản lý và giải phóng mặt bằng, các cấp, các ngành xem xét định giá đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất sao cho sát với giá thị trường, phương pháp tính giá khoa học, công khai để nhân dân hiểu. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng khu tái định cư sớm hơn, chất lượng tốt hơn, bảo đảm chất lượng cuộc sống người dân bị thu hồi đất.

Cử tri Trần Văn Mãi, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư



Xác định đầu tư phát triển nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược, tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững, tỉnh đã quan tâm ban hành nhiều cơ chế, chính sách đầu tư cho lĩnh vực này, tuy nhiên hiệu quả đạt được chưa cao. Theo tôi, tỉnh cần ban hành chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là ở các lĩnh vực mũi nhọn. Trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách cần bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa các khâu thu hút, đào tạo với bố trí, sử dụng lao động đã qua đào tạo. Tỉnh có thêm chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cũng như khuyến khích các trường đại học, cao

đẳng trên địa bàn nâng cao chất lượng đào tạo; bảo đảm chất lượng và tiêu chuẩn kỹ năng nghề đối với cơ sở đào tạo. Song song với đó có những cơ chế, chính sách mới để giữ chân người tài ở lại và thu hút người tài ở các nơi khác đến làm việc. Ngoài chế độ ưu đãi về vật chất, Thái Bình cần có cơ chế ghi nhận sự đóng góp, tạo môi trường làm việc tốt khuyến khích người lao động phát huy trí tuệ, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của quê hương.

Cử tri Trần Thế Triều, xã Đông Cơ, huyện Tiên Hải



Hiện nay, tại nhiều địa phương cơ sở vật chất trường học xuống cấp, không đủ phòng học. Tại một số bệnh viện vẫn trong tình trạng quá tải, 2 người bệnh/giường, thiếu thuốc và vật tư y tế phục vụ người bệnh. Tại các kỳ họp HĐND tỉnh lần trước, những vấn đề này đã được đưa ra thảo luận, chất vấn, tình hình có cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Vì vậy, tôi đề nghị tỉnh và các địa phương tiếp tục bố trí nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất nâng cấp, xây mới trường học, bệnh viện, nhất là bệnh viện tuyến huyện và các trạm y tế cơ sở để giảm tình trạng quá tải, chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn; quan tâm, có cơ chế đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên, y bác sĩ tuyến cơ sở để họ yên tâm công tác. Cử tri cũng rất băn khoăn, lo lắng về tình trạng các loại thực phẩm sử dụng nhiều chất bảo quản, quảng cáo sản phẩm sai sự thật trên mạng xã hội; tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm trong chăn nuôi quá mức, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Tôi đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cùng các ban HĐND tỉnh tiếp tục giám sát, kiến nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và có hình thức xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

TIẾN DAT - KHUÂN PHƯƠNG

Tích tụ, tập trung đất đai kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại

Tích tụ, tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp là hướng đi tất yếu nhằm kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại. Thời gian qua, tỉnh ta đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích tụ, tập trung đất đai.



Tích tụ, tập trung đất đai mang lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế, giảm chi phí đầu vào khoảng 2,6 triệu đồng/ha.

Cánh đồng lớn - hiệu quả lớn

Gia đình ông Phạm Hồng Sơn là hộ tích tụ đất nhiều nhất ở xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) với 40ha, trong đó khoảng 70% diện tích liên vùng, liên thửa. Hơn 10 năm trước, mượn ruộng cấy lúa, đến nay việc sản xuất đã ổn định. Ông Sơn chia sẻ: Trồng lúa theo quy mô lớn mang lại lợi nhuận rất rõ rệt do áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất từ đó giảm chi phí. Mỗi sào trồng lúa theo quy mô lớn từ 300.000 - 500.000 đồng/vụ, vụ mùa năm nay giá thóc cao nên mức lãi cũng cao hơn. Với 40ha, mỗi vụ tôi thu lãi hơn 300 triệu đồng.

Vụ mùa năm 2023 là vụ đầu tiên người dân thôn Trà Lý, xã Đông Quý (Tiền Hải) sản xuất 1 giống lúa, 1 thời vụ trên cánh đồng bằng phẳng không còn ranh giới của ô, thửa. Gắn bó với đồng ruộng hơn nửa cuộc đời, đã quen với từng gốc rạ, bờ mương nhưng chưa khi nào, bà Vũ Thị Thế, thôn Trà Lý được chứng kiến sự đổi thay lớn cả trên quy hoạch đồng ruộng lẫn trong tư duy sản xuất như bây giờ. Bà chia sẻ niềm vui: Vụ mùa tôi cấy 18 mẫu ruộng, trong đó 10 mẫu cấy giống lúa TBR39 tại vùng tập trung. Tính ra thời gian từ làm đất, gieo cấy rút ngắn một nửa so với trước. Không chỉ liên thửa, chúng tôi đã sản xuất đồng

loạt giống lúa TBR39, được hỗ trợ tiền giống, thóc gặt về được Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed thu mua nên chúng tôi rất phấn khởi. Tôi đã nghe ở nhiều địa phương làm cánh đồng lớn, đã từng ước ao một ngày được bằng bằng trên cánh đồng rộng lớn của chính mình. Nay mong muốn đã thành hiện thực, cả một cánh đồng xanh mướt, trải dài tít tắp.

Đây là hai điển hình tích tụ, tập trung đất đai (TTTTĐĐ) thời gian qua. Theo báo cáo của các huyện, thành phố, đến tháng 7/2023 có 1.968 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện TTTTĐĐ với tổng diện tích (trong sản xuất trồng trọt) 8.045,4ha; bình quân 4,08 ha/tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 4 huyện đi đầu trong phong trào tích tụ ruộng đất là Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Kiến Xương, Vũ Thư. Các hình thức TTTTĐĐ hiện nay chủ yếu là cho thuê, mượn ruộng (chiếm hơn 90% tổng diện tích tích tụ, tập trung); chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; xây dựng cánh đồng lớn, hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản - hình thức tích tụ góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các hộ sản xuất. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Việc TTTTĐĐ để sản xuất trồng trọt đã tạo hiệu quả rõ rệt

về kinh tế, giảm chi phí đầu vào khoảng 2,6 triệu đồng/ha, thuận lợi để đầu tư máy móc, trang thiết bị sản xuất nông nghiệp, thực hiện đồng bộ cơ giới hóa từ khâu làm đất đến thu hoạch, bảo quản, bảo đảm sản lượng, tỷ lệ đồng đều và chất lượng, mẫu mã nông sản cao, thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thu mua và bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng liên kết.

Nhiều cơ chế kích cầu

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Bình: "Phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất hàng hóa có giá trị và chất lượng theo nhu cầu của thị trường. Tập trung

quy hoạch các vùng sản xuất và tổ chức sản xuất theo phương thức hợp tác, liên kết, hình thành các HTX kiểu mới để phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi giá trị gắn với hoạt động chế biến và bao tiêu sản phẩm của doanh nghiệp. Có cơ chế, chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ ruộng đất, các hình thức góp vốn trong sản xuất nông nghiệp...". Thực hiện chủ trương khuyến khích TTTTĐĐ để sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm, ngày 10/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ TTTTĐĐ; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025.

NGÂN HUYNH



Vùng sản xuất một giống lúa gắn với liên kết, bao tiêu sản phẩm thôn Trà Lý, xã Đông Quý (Tiền Hải).

VŨ VÂN

Phấn khởi thu hoạch vụ bắp cải sớm

Khởi động sản xuất vụ đông gặp thời tiết bất thuận, nông dân xã Vũ Vân (Vũ Thư) bị thiệt hại hàng chục héc-ta bắp cải mới gieo trồng. Không nản chí, bà con kịp thời trồng lại, đến nay lúa bắp cải đầu tiên đã cho thu hoạch. Bắp cải đầu mùa được giá, tiêu thụ thuận lợi, nông dân phấn khởi tin tưởng vụ đông thắng lợi.

Trên các cánh đồng bãi ven sông xã Vũ Vân trải rộng màu xanh của bắp cải. Người chăm sóc, người thu hoạch, thương lái đến thu mua bắp cải khiến không khí nhộn nhịp, sôi động. Bà Trần Thị Thắm, thôn Thái Sa chia sẻ, từ đầu tháng 9 gia đình bà đã trồng gần 1,7 mẫu bắp cải. Tuy nhiên, đợt mưa lớn cuối tháng 9 làm hơn 10.000 cây bắp cải bị hư hỏng nên chỉ còn hơn

8.000 cây ở lứa đầu tiên. Tranh thủ thời điểm đầu vụ tiêu thụ thuận lợi, giá bán cao hơn, bà Thắm tiến hành thu hoạch sớm dù cây bắp cải chưa đạt năng suất tối đa. Đến nay bà đã xuất bán được hơn 6.000 cây, giá bán tại ruộng 6.000 - 7.000 đồng/cây, thu về gần 40 triệu đồng. Bà Thắm tập trung bán nốt 2.000 cây bắp cải lứa đầu để kịp thời trồng, chăm sóc lứa bắp cải tiếp theo.

Với 3ha, gia đình ông Lưu Văn Quang, thôn Thái Sa là một trong những hộ có diện tích trồng bắp cải lớn nhất xã Vũ Vân. Ông cho biết, mỗi vụ gia đình ông xuất ra thị trường 70.000 - 80.000 cây bắp cải. Vụ sản xuất hiệu quả nhất, bắp cải được mùa và được giá, sau khi trừ chi phí đầu tư ông thu về 700 triệu đồng,

còn thông thường đạt 300 - 400 triệu đồng/vụ. Với kinh nghiệm gần 40 năm trồng bắp cải, ông Quang chia sẻ, năm nào thời tiết khắc nghiệt, bão gió, rét đậm, rét hại làm các loại rau khác bị hỏng, thì trường hợp hiếm rau thì bắp cải sẽ được giá và dễ tiêu thụ hơn; ngược lại, nếu gặp gió đông, thời tiết nắng, bắp cải "lơ vù" thì thường bị trượt giá và khó tiêu thụ. Năm nay, bắp cải đầu vụ gặp mưa úng, bà con thiệt hại nhiều, bù lại giá bán hiện tại đang giữ mức 5.000 - 8.000 đồng/cây, bà con rất phấn khởi, mong muốn giá tiêu thụ sẽ ổn định như này đến cuối vụ.

Cẩn thận xếp những cây bắp cải lên xe, ông Trần Văn Giáp, một tiểu thương ở xã Thanh Tân (Kiến Xương) cho biết: Đầu

đạn mỗi ngày, gia đình tôi tiêu thụ 300 - 400 cây bắp cải, chở bằng xe máy mất khoảng 3 - 4 chuyến mới hết. Tôi xuống tận cánh đồng ở Vũ Vân để chọn mua vì bắp cải ở đây giòn, ngọt, đậm vị, người tiêu dùng đã quen và yêu thích. Kinh doanh bắp cải của xã Vũ Vân, tôi có thêm thu nhập 300.000 - 400.000 đồng/ngày. Các thương lái quanh vùng thì vận chuyển bằng xe máy như tôi còn nhiều đơn vị thu mua bắp cải xuất đi Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng thì sử dụng xe ô tô tải 5 - 20 tấn để vận chuyển. Bắp cải được giá, tiêu thụ thuận lợi, nông dân và tiểu thương đều phấn khởi.

Vụ đông xuân năm 2023 - 2024, nông dân xã Vũ Vân gieo trồng 75ha bắp cải, quay vòng 3 lứa/vụ.

Bắp cải đòi hỏi chi phí đầu tư tối thiểu 2.500 đồng/cây, với giá bán từ 3.000 đồng/cây trở lên nông dân sẽ bắt đầu có lãi. Những năm gần đây bắp cải thường duy trì ổn định mức giá 5.000 - 7.000 đồng/cây, tuy nhiên cũng có thời điểm bắp cải trượt giá, chỉ đạt 1.000 - 2.000 đồng/cây...

Ông Bùi Đình Bằng, Chủ tịch UBND xã Vũ Vân cho biết: Với chất đất phù sa màu mỡ, bắp cải của xã cho chất lượng tốt, được đánh giá cao hơn so với bắp cải ở một số tỉnh khác. Nông dân có kinh nghiệm, kỹ thuật thâm canh cao nên năng suất ổn định. Yếu tố còn lại quyết định hiệu quả sản xuất bắp cải ở địa phương là giá bán và thị trường tiêu thụ. Đến nay, bắp cải của xã chưa có thị trường tiêu thụ ổn định, chưa có đơn vị ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, 100% sản lượng được tiêu thụ do thương lái và nông dân tự thỏa thuận, vì vậy giá bắp cải lên - xuống khá bấp bênh, phụ thuộc lớn vào thị

trường và thương lái quyết định. Đây cũng là trăn trở lớn của chính quyền và bà con đối với sản xuất cây bắp cải - loại cây truyền thống của địa phương.

Tổng sản lượng bắp cải của xã Vũ Vân ở lứa đầu

tiên của vụ đông năm nay ước đạt 3.000 tấn. Với giá bán hiện tại, toàn xã thu về gần 10 tỷ đồng. Nhiều gia đình có nguồn thu hàng chục triệu đồng từ lứa rau thứ nhất, bù đắp phần nào cho thiệt hại ở đầu vụ. Bắp

cải được mùa, được giá tạo động lực để bà con phấn khởi, tập trung chăm sóc, sản xuất lứa bắp cải phục vụ thị trường tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

QUỖNH LƯU



Cây bắp cải góp phần nâng cao thu nhập, làm giàu cho nhiều hộ nông dân ở Vũ Vân.